

Câu hỏi thường gặp của lớp học tiếng Nhật (Vietnamese)

■ Lớp học tiếng Nhật

Câu hỏi: Lớp học tiếng Nhật được dạy như thế nào?

Trả lời: Đây không phải là lớp học kiểu giảng bài như ở trường. Mỗi người tham gia học tiếng Nhật cần thiết riêng lẻ. Khi sinh viên có thắc mắc có thể hỏi nhân viên người Nhật. Đôi khi học sinh sẽ dạy tiếng Nhật cho nhau trong lớp.

Câu hỏi: Lớp học có sử dụng tiếng Nhật không?

Trả lời: Giáo viên và trợ giảng (tình nguyện viên) dạy học sinh bằng tiếng Nhật.

Câu hỏi: Học viên có thể học được gì trong khóa học này?

Trả lời: Họ có thể học những cách diễn đạt cơ bản được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày và trong công việc.

Câu hỏi: Việc tham gia lớp học tiếng Nhật có giúp ích gì cho học sinh trong kỳ thi du học Nhật Bản hoặc thi lấy bằng không?

Trả lời: Các lớp học tiếng Nhật của OIHF hoàn toàn miễn phí và được thiết kế nhằm giúp người tham gia học tiếng Nhật cần thiết cho cuộc sống và công việc hàng ngày. Lớp học không nhằm mục đích chuẩn bị cho bạn các kỳ thi du học Nhật Bản hoặc kỳ thi lấy bằng tốt nghiệp.

■ Về người học

Câu hỏi: Trình độ của người học là gì?

Trả lời: Có nhiều trình độ học viên khác nhau. Một số chưa bao giờ học tiếng Nhật trước đây.

Câu hỏi: Học viên trong lớp là ai??

Trả lời: Lớp học tiếng Nhật của chúng tôi có nhiều học viên thuộc nhiều quốc tịch khác nhau. Có tỷ lệ người lớn cao và số lượng học sinh ít. Họ mong muốn học tiếng Nhật phục vụ cuộc sống và công việc hàng ngày.

Câu hỏi: Khi đến lớp học viên có cần mang theo sách giáo khoa hoặc tài liệu khác không?

Trả lời: Giáo viên chuẩn bị tài liệu in cho những học viên không mang theo sách giáo khoa riêng nhưng không phải tài liệu nào cũng phù hợp với trình độ và nhu cầu của từng học viên. Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị người tham gia nên mang theo sách giáo khoa mà họ muốn học.

■ Tình nguyện viên

Câu hỏi: Có bao nhiêu tình nguyện viên tham gia lớp học tiếng Nhật?? Và có những loại người ủng hộ nào?

Trả lời: Chúng tôi có khoảng 10 người ủng hộ đã đăng ký và số lượng của họ thay đổi hàng ngày. Cả những người có trình độ và không đủ trình độ đều mang lại nhiều kinh nghiệm làm việc và các giai đoạn sống khác nhau để hỗ trợ người học.

■ Khác

Câu hỏi: Tôi không đăng ký lớp học tiếng Nhật trong thời gian đăng ký. Tôi có thể học từ giữa học kỳ được không?

Trả lời: Thật không may, chúng tôi không thể chấp nhận đơn đăng ký. Ngay cả khi bạn đăng ký trong thời gian đăng ký, bạn vẫn có thể tham gia với chúng tôi vào giữa mỗi học kỳ. Vui lòng kiểm tra "Đánh giá quan trọng" trên trang web của chúng tôi để biết chi tiết.